



การดำเนินการตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณชน



การดำเนินงานตามมาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของ สบร. ได้ดำเนินการ ดังนี้ อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องอยู่เสมอ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ และการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ในส่วนของวิธีการขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลก็สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ อาทิ ข้อมูลภารกิจประจำของหน่วยงานที่ผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนปกติในการดำเนินงานจากผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการฯ มาแล้ว



ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานประจำปี แผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติงานเฉพาะด้านอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานเฉพาะด้านอื่นๆ หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรผ่านทางอีเมล พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการอนุมัติจากผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการฯ รวมทั้งส่งสำเนาอีเมลให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบทราบ และผู้อำนวยการฝ่ายฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ Web Admin พิจารณารูปแบบการจัดวางข้อมูล และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและทุกส่วนงาน

การดำเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม



การดำเนินการตามมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการ ในแหล่งเรียนรู้ สบร.มีการดำเนินงานโดยมีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานบริการ ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ สบร. ให้การสนับสนุน และการให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ของ สบร.



ทั้งนี้เปิดช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบไม่เป็นทางการ เพื่อผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยี อีกทั้งมีความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา และสถานที่ ได้แก่ ช่องทาง Facebook Website YouTube Twitter และ Line รวมทั้งจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นตั้งไว้ ณ จุดให้บริการของแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำติชมได้อีกช่องทางหนึ่ง

การดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต



ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ สปร. รับเรื่องร้องเรียน แสดงผลการรายการรับเรื่อง ร้องเรียน และจัดทำรายงานการเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 ของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)



โดย สปร.มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 1 เรื่องคือ การ กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (2) และการพิจารณาให้คะแนนไม่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 55 (4) (ง) (จ) สปร.ได้ดำเนินการ แก้ไข ดังนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจัดอบรม เป็นต้น

ฝ่ายอำนวยการ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง



ดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของ สปร. ดำเนินการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้เผยแพร่เพื่อให้มาตรการดังกล่าว เกิดความคุ้มค่า และมีคุณภาพ และตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ราคาเหมาะสม มีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน มีโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า มีกำหนดเวลาที่เหมาะสม



โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ รวมทั้งต้องตรวจสอบและ จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ กระบวนการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกำหนดระยะเวลาในการ พิจารณาของคณะกรรมการ ด้วย และให้คณะกรรมการแต่ละ คณะ รายงานผลการพิจารณาต่อผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับ มอบอำนาจ ได้มอบอำนาจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามี เหตุที่ทำให้มีการรายงานล่าช้า ให้เสนอผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ ได้รับมอบอำนาจ พร้อมเหตุผลความจำเป็น พิจารณาขยาย เวลาได้ตามความจำเป็น

ฝ่ายอำนาจการ

การดำเนินการตามคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน



ดำเนินการทบทวนคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ สบร. และในระบบสำนักงาน เพื่อเป็นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารงานภาครัฐที่ดี ให้เจ้าหน้าที่ถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเนื่องจากการดำรงตำแหน่ง และถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจากอคติ และมีขอบเขตในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์เสมอ รวมถึงการรับ-ให้สินบน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของตนเองและองค์กร



จึงมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อใช้เป็นแนว ปฏิบัติตนในการร่วมด้วยช่วยกัน รณรงค์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม สุจริต และโปร่งใส และเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการรับ-ให้สินบนอื่นใดในการ ปฏิบัติหน้าที่ และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการกระทำที่เรียกว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

ฝ่ายอำนวยการ

การดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



การดำเนินการยังคงประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์สปร. และในระบบสำนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจ และการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล



โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากรความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของสำนักงาน และกำหนดให้การบริหารงานบุคคลจัดทำระบบที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม

ฝ่ายอำนวยการ